

nguyenthi leyen  
Dec 2 at 11:49 PM

Tên: tramtubensuoi@gmail.com

**Vương quốc của Thiên Chúa là tình yêu,**

**không dựa trên bạo lực**

**GH Francis**

**Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói:**

Lạy kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, mà chúng ta cử hành ngày hôm nay, đừng cđốt vào củi năm phụng vụ và nhắc nhở rằng để sống công lý vũ trụ, thì tđo không đi n tđn mđt cách tình cđ, nhđng tđn tđi mđc tiêu củi cùng:

biểu hiđn sau cùng của Chúa Kitô, Chúa của đch sđ và của mđi loài thđ tđo.

Đođn Tin Mừng hôm nay (Ga 18, 33b-37) cho chúng ta biđt vđ vđđng quđc này và tđđng thuđt đđi sđ nhđc nhđ mà Chúa Giêsu phđi chđu sau khi bđ bđt đđ vđđn Cây Đđu: bđ trđi, sđ nhđc, bđ cáo buđc và bđ mang đđn trđđc nhà cđm quyđn Giêrusalem.

Chúa Giêsu bđ đđa tđi trình đđn cho quan Philatđ, là ngđđđ đđng nhđm đđn quyđn đđc chính trđ, trđ thành vua của ngđđđi Do Thái.

Sau đó, Philatô cho đi tra và trong suốt cuộc thẩm vấn đầy kịch tính đã hỏi Chúa Giêsu hai lần về việc Ngài là vua (câu 33b.37).

**Trước hết Chúa Giêsu trả lời về vương quốc của Ngài:**

**"Nhưng tôi không thuộc về thế gian này" (câu 36).**

**Rồi Chúa Giêsu khẳng định: "Quan nói đúng. Tôi là Vua". (câu.37).**

Rõ ràng là trong suốt cuộc đi của mình Chúa Giêsu không có tham vọng chính trị.

Sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng phẫn khích đi tra này muốn tôn phong Chúa Giêsu là vua, lật đổ quyền lực Rôma và khôi phục vương quốc Israel.

Nhưng đi về Chúa Giêsu vương quốc là một cái gì đó khác, và chắc chắn không thể thi hành bằng việc nổi loạn, bạo lực và vũ lực.

Vì vậy, Ngài đã đi lên núi một mình cứu nguy (Ga 6, 5-15).

Giờ đây, trả lời câu hỏi của Philatô, Chúa Giêsu nhắc nhở rằng các môn đệ của Ngài không chỉn chu để bạo ngược Ngài.

Chúa nói: "Nhưng tôi không thuộc về thế gian này. Nếu bạn thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chỉn chu để tôi không bị nộp cho người Do-thái" (câu 36)

## **Tình yêu và làm chứng cho sự thật**

Chúa Giêsu muốn nói rõ ràng rằng trên quy mô lớn chính trị có một quy mô khác lớn hơn nhiều, quy mô này không đặt đức tin của bạn trước các phẩm giá của con người.

Chúa Giêsu đến thế gian để thực hiện quy mô này, đó là tình yêu, làm chứng cho sự thật (câu 37).

Đây là sự thật của Thiên Chúa, cuối cùng là sự đáp trả trung tâm của Tin Mừng: "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4, 8).

## **Vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình**

Chúa Giêsu muốn thiết lập trong thế giới này vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình. Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu là vua và nó trải dài đến tận cùng thế gian.

Là chủ sở hữu và người sáng lập các vương quốc đức tin thiết lập bằng sức mạnh của vũ khí và quyền lực là mong manh và sớm hay muộn sụp đổ.

Nhưng vương quốc của Thiên Chúa đức tin thiết lập trên tình yêu của Ngài và đức tin bắt nguồn từ trái tim, dành cho những ai đón tiếp hòa bình, tin do và tràn đầy sự sống.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để Ngài trở thành Vua của chúng ta.

Một vị Vua mà vì lợi ích, mọi người sống và cuộc sống hiện đang trên Thánh giá đã cứu chúng ta khỏi cái chết.

Chính Ngài là Đấng cho chúng tôi sống và hạnh phúc,

trao ánh sáng mới cho sự hy vọng của chúng ta, sự hy vọng mà đã bị ghi dấu bởi những nghi ngờ, sự hãi và thất bại hàng ngày.

**Những chúng ta không được quên rằng chúng ta có Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này.**

**Ngài sẽ có thể đưa ra một ý nghĩa mới cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống mà đôi khi có những thất bại và những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, chỉ vì đi vào kinh nghiệm chúng ta không tuân theo luật của thế gian và "các vua" của nó.**

**Cùng với Đấng Thánh Cha mới chúng tôi cùng cầu xin Đấng Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu như là vua của cuộc đời chúng ta và để chúng ta trở nên bá chủ của Ngài, làm chúng ta cho sự thật đó là tình yêu.**

Ngài c Yn – Vatican

-----